



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน และได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ตามข้อ ๖ ของประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑๔	นางสาวณัฐชพร เงินเมือง
๑๙	นางสาวชญาอนุตม์ จันทรามิตร

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง หากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ รายใดไม่มาเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ครั้งนี้

ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

๑. ควรมาถึงสถานที่ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ก่อนเวลาที่กำหนด ๓๐ นาที ผู้ใดไปถึงสถานที่
ที่เข้ารับการสัมภาษณ์หลังเวลาที่กำหนด ประธานกรรมการและกรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การประเมินได้

๒. ต้องปฏิบัติ...

๒. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของประธานกรรมการ และกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ โดยเคร่งครัด

๓. ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับประธานกรรมการและกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้น

๔. เมื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ต้องออกจากสถานที่ที่เข้ารับการสัมภาษณ์โดยเร็ว และห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์รายอื่น รวมทั้งต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวน ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายอื่น

ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ รายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ ดังกล่าว หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนา ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายพรชัย รัฐระเวช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง